

***Kính thưa các vị khách quý;***

***Thưa quý thầy cô cùng các em học sinh, sinh viên thân mến.***

Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức được thành lập từ năm 2008 theo Quyết định số 6426/QĐ-BGDĐT, ngày 24/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức. Kể từ năm 2017, trường đã chính thức trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Nhìn lại chặng đường 35 năm qua, trường đã có quá trình xây dựng, trưởng thành về nhiều mặt và đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Nổi bật có thể kể đến là:

1. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã làm tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Trường đã thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

3. Công tác hợp tác quốc tế của trường ngày càng được mở rộng, phát triển đa dạng và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần tạo dựng uy tín, thương hiệu của trường.

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đó là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo và đảm bảo cho sự thành công của công cuộc đổi giáo dục và hội nhập quốc tế của nhà trường trong tương lai.

5. Công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của trường được đẩy mạnh theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá đã cải thiện tích cực điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên.

6. Trường đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng thông qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS và Hội Sinh viên nhà trường như: Tặng các nhà tình thương, tình nghĩa cho những gia đình nghèo và những gia đình có công với

cách mạng; chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và bị tai nạn rủi ro; hiến máu nhân đạo và tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện.

35 năm qua, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về nội lực. Trường đã khẳng định được vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác dạy nghề của khu vực miền Nam, góp phần đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao cho xã hội và nâng tổng số sinh viên của trường lên hơn 10.000. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường luôn nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ kịp thời của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. HCM, Sở giáo dục và đào tạo TP. HCM và đặc biệt hiện nay là Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Ghi nhận những cố gắng và phấn đấu của tập thể nhà trường, nhiều năm qua nhà trường đã được Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Lãnh đạo Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng nhiều Bằng khen, cờ xuất sắc. Đặc biệt, năm học 2012-2013, 2013-2014 trường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và liên tục nhiều năm liền đạt bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, và đặc biệt trong tháng 01 năm 2019 nhà trường vui mừng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký tặng với thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đó là những phần thưởng cao quý mang lại vinh dự cho nhà trường và là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường trong suốt hơn 35 năm qua.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong niềm vui của buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành lập trường, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, tôi xin thay mặt tập thể nhà trường trân trọng tri ân những công lao đóng góp của các thầy cô là CBGVNV qua các thời kỳ, những người đã, đang góp phần xây dựng phát triển nhà trường.

**Kính thưa quý vị đại biểu, toàn thể quý thầy cô và các em học sinh sinh viên thân mến!**

Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày xúc động, đáng nhớ và tự hào nhất của tập thể CBGVNV và HSSV của nhà trường. Tuy nhiên, mỗi thành viên trong trường hôm nay và mai sau không được phép bằng lòng mà còn phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Như các trường cao đẳng khác, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đang đứng trước thời cơ và thách thức lớn. Chúng ta quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức thành trường cao đẳng chất lượng cao có nhiều ngành nghề đào tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, bên cạnh việc xác định chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới tôi cũng kêu gọi tập thể CBGVNV nhà trường phấn đấu, đoàn kết và đồng lòng để vượt qua những thử thách trong chặng đường tiếp theo.

Để có thể vững bước trong chặng đường phía trước, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của của chính quyền các cấp, của các Sở ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng khó có thể đảm đương sứ mạng của một trường chất lượng cao, đào tạo nghề trọng điểm nếu không có sự quan tâm chỉ đạo sát sao và sự đầu tư “trọng điểm” của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình của các trường bạn, các doanh nghiệp, các tổ chức Quốc tế tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Trên diễn đàn của buổi Lễ trọng thể này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc và tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ có hiệu quả, sự động viên, khích lệ kịp thời của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước trên chặng đường tiếp theo.

**Hiệu trưởng**

**Nguyễn Thị Lý**

